

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN MƯỜNG TÈ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NC

Mường Tè, ngày tháng 3 năm 2023

V/v áp dụng biện pháp phòng  
ngừa tội phạm và vi phạm  
pháp luật về bảo vệ động vật  
nguy cấp, quý, hiếm

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Ngày 03/3/2023, UBND huyện nhận được kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Qua xem xét, Chủ tịch UBND huyện nhận thấy: Từ tháng 12/2022 đến tháng 02 năm 2023, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ động vật hoang dã thuộc danh mục động vật quý, hiếm, bảo tồn (*Phùng Ha Xa, sinh năm 1980 tại bản Xà Hồ, xã Pa Ủ, tàng trữ 03 chân gấu<sup>1</sup>; Sùng A Chia, Giàng A Tú tại bản Tà Tổng, xã Tà Tổng tàng trữ 06 con rùa<sup>2</sup>; Vàng Phà Ly, Giàng Và Hừ trú tại Sín Chải A, xã Pa Vệ Sủ tàng trữ 01 con rùa<sup>3</sup>*). Nguyên nhân tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm phát sinh liên tiếp chủ yếu do sự thiếu hiểu biết của các đối tượng về các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm (*các đối tượng vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ không nhận thức được các cá thể rùa mình đã săn bắt, nuôi nhốt là loài nguy cấp, quý, hiếm được Nhà nước ưu tiên bảo vệ*); các đối tượng chưa có ý thức bảo vệ động vật hoang dã, háms lợi nên đã thực hiện hành vi săn bắt và nuôi nhốt trái phép các loài động vật hoang dã. Cùng với đó công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm đến quần chúng nhân dân của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chưa được triển khai mạnh mẽ, thiếu tình thường xuyên...

Động vật hoang dã là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, góp phần quan trọng trong việc tạo nên sự cân bằng sinh thái, bảo đảm môi trường sống trong lành cho con người. Việc săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán trái phép các loài động vật gây suy giảm đa dạng sinh học và sự cân bằng hệ sinh thái rừng, cùng

<sup>1</sup> Gấu ngựa, có tên khoa học: *Ursus thibetanus*: Thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP.

<sup>2</sup> Rùa đầu to, có tên khoa học: *Platysternon megacephalum*: Thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP.

<sup>3</sup> Rùa đầu to, có tên khoa học: *Platysternon megacephalum*: Thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP.

với đó còn phát sinh rủi ro truyền nhiễm dịch bệnh sang người, gia súc, gia cầm. Nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm về bảo vệ động vật hoang dã trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

### **1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn**

Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 1338/UBND-TH, ngày 13/8/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, môi trường, thú y để nhân dân, nhất là các cơ sở nuôi động vật hoang dã trên địa bàn biết, thực hiện. Thông qua hoạt động tuyên truyền tạo phong trào sôi nổi, tạo dư luận xã hội ủng hộ, lên án, tẩy chay; vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen trong cuộc sống hàng ngày góp phần giảm thiểu tiến tới chấm dứt săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

Yêu cầu tuyên truyền đối với các cơ sở nuôi động vật hoang dã thông thường và nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn phải có nguồn gốc hợp pháp, đảm bảo các quy định của pháp luật về môi trường, thú y; không gây ô nhiễm môi trường và phải có biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người và động vật nuôi theo đúng quy định.

Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, xu hướng sản xuất xanh, lối sống xanh, tiêu dùng xanh tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhằm khơi dậy, thúc đẩy, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, thực vật trong toàn xã hội

### **2. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện**

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người và động vật nuôi theo đúng quy định, đảm bảo động vật nuôi luôn khỏe mạnh không để lây lan dịch bệnh cho người và vật nuôi khác.

### **3. Hạt Kiểm lâm**

Chỉ đạo công chức Kiểm lâm địa bàn tăng cường các biện pháp quản lý động vật hoang dã, các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở nuôi động vật rừng hoang dã trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý động vật hoang dã, môi trường, thú y theo quy định; tăng cường kiểm tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hộ gia đình, cá nhân có hành vi kinh doanh, nuôi, nhốt, săn, bắt, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái pháp luật.

Thực hiện công tác kiểm tra, xác nhận về lâm sản đảm bảo theo quy định của pháp luật; hướng dẫn chủ trại nuôi ghi chép đầy đủ thông tin về động vật

hoang dã, mở sổ theo dõi động vật hoang dã đảm bảo theo quy định. Hướng dẫn ký cam kết về việc không kinh doanh, mua, bán, giết mổ, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo động vật hoang dã hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã trái pháp luật.

#### **4. Công an huyện**

Tổ chức lực lượng, phối hợp với cơ quan chức năng chỉ đạo tăng cường công tác nắm bắt địa bàn, tuần tra, kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn. Tiếp tục tham mưu và triển khai các đợt cao điểm về tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức giao nộp và thu hồi các loại súng săn, súng tự chế.

#### **5. Phòng Tư pháp huyện; Trung tâm VH,TT&TT huyện; Trang thông tin điện tử huyện**

Phối hợp xây dựng các tin bài, clip về tuyên truyền về các quy định về bảo tồn và phát triển bền vững các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, cấm khai thác và được khai thác có điều kiện. Những quy định nghiêm cấm hành vi săn, bắt, động vật, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Các quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi liên quan đến động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

#### **6. Các Đơn Biên phòng trên địa bàn huyện**

Thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật về bảo vệ động vật hoang dã. Phối, kết hợp tốt với cơ quan chức năng thực hiện xác minh, giải quyết theo quy định đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu động vật hoang dã liên quan đến quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức phối hợp, triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Huyện ủy;            } (B/cáo)
- TT. HĐND huyện;        }
- CT, các PCT UBND huyện;
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**

**Đào Văn Khánh**